



วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2555

### โครงการจัดการความรู้

งานคลังและพัสดุ สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ได้จัดโครงการจัดการความรู้ เรื่องการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลและการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการทั้งเงินรายได้และเงินงบประมาณแผ่นดินได้อย่างถูกต้องตามระเบียบราชการครั้งที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2555 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคารบริหาร



### มหาวิทยาลัยศิลปากรสรรหาอธิการบดีคนใหม่

มหาวิทยาลัยศิลปากรได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกอบด้วย ศ.เกียรติคุณ สุมนต์ สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธาน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อีก 8 ท่าน เป็นคณะกรรมการ สำหรับกำหนดการสำคัญในส่วนของบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร คือวันที่ 30 สิงหาคม 2555 ซึ่งกำหนดให้เป็นวันเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี สำหรับรายละเอียด แนวทางการสรรหา สามารถศึกษาได้ที่เว็บไซต์ “การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร” ที่ [www.nomination.su.ac.th](http://www.nomination.su.ac.th)

### แต่งตั้งคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้มีคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์มานพ เอี่ยมสะอาด พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2555 เป็นต้นไป

## การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปราณบุรีจ่ายน้ำให้มหาวิทยาลัยศิลปากร

จากการที่การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปราณบุรีได้ดำเนินการขยายเขตการใช้ น้ำประปายังมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งได้ทำการวางท่อลอดถนนความยาว 78 เมตร ใช้งบประมาณ จำนวน 980,018 บาท ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2555 เป็นต้นมา

บัดนี้ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ และสามารถจ่ายน้ำประปาให้มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2555 เวลา 18.10 น. จึงทำให้ทุกอาคารของมหาวิทยาลัย มีน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปราณบุรีใช้แล้ว สำหรับค่าน้ำประปามหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อจัดเก็บตามหลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

## มหาวิทยาลัยศิลปากร รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสาม

มหาวิทยาลัยศิลปากร มีกำหนดการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสาม โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ระหว่างวันที่ 28-31 สิงหาคม 2555 โดย ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ ประธาน คณะกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก อีก 11 ท่าน รวม 12 ท่าน เป็น คณะกรรมการตรวจประเมิน

คณะกรรมการประเมินมีกำหนดเดินทางมาตรวจประเมินคณะวิชา ณ วิทยาเขต สารสนเทศเพชรบุรี ในวันที่ 29-30 สิงหาคม 2555 จึงขอความร่วมมือจากบุคลากรทุกท่าน เตรียมการต้อนรับในส่วนที่เกี่ยวข้อง และช่วยกันรักษาความสะอาด โดยการไม่ทิ้งขยะ และ จอดรถจักรยานให้เป็นระเบียบ เพื่อเป็นเจ้าบ้านที่ดี

## ปฏิทินกิจกรรม

➤ โครงการให้เลือด ให้ชีวิต สปริตคนรุ่นใหม่ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ในวันพฤหัสบดี ที่ 16 และวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2555 เวลา 08.30-14.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์ บริเวณใต้อาคารเรียนรวม 1

➤ การแข่งขันกีฬาเปตอง ภายในวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เริ่มทำการแข่งขันในวันจันทร์ ที่ 20 สิงหาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ณ สนามเปตอง วิทยาเขตฯ

➤ โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 ในวันศุกร์ที่ 24 ถึง วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2555 ณ วัดป่าสุฤณฤตา (อาศรมสุฤณฤตา) ถ.เขื่อนปราณบุรี ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

➤ การสอบชิงการศึกษา ทุนอดุลย์-จินตนา ธนาลงกรณ์ ประจำปี 2555 นักศึกษาที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์วิทยาเขตฯ [www.pitc.su.ac.th](http://www.pitc.su.ac.th) หรือที่บอร์ดประชาสัมพันธ์หอพัก นักศึกษาและที่หน้าห้องงานสวัสดิการและกิจการนักศึกษา